



Accounting System Design

เทคนิคการวางระบบบัญชี และปรับปรุงระบบบัญชี



www.nidapro.com / Line : @nidapro / E-Mail : nidaprofes@gmail.com / Tel. : 097-096-2584

Importance

“ระบบบัญชีที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การวางระบบบัญชีที่ดี คือ การวางรากฐานในการดำเนินธุรกิจ เพราะจะเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ

การวางระบบบัญชีจะต้องให้มีความสอดคล้องกับแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ สามารถเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการและตรวจสอบได้

ระบบบัญชีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างของแต่ละกิจการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัติงาน ลักษณะการลงทุน สินค้าหรือบริการ แม้แต่จำนวนบุคลากร เป็นต้น

กิจการทุกประเภทควรมีการวางระบบบัญชี แม้เป็นกิจการขนาดเล็กก็จำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี และภาษีอากร รวมทั้ง

Lecturer

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

ประสบการณ์ :

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ. เอ็มบีเค
- ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี บริหารงานด้านบัญชี

1	เหตุผลและความสำคัญของการมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
2	ความล้มเหลวและความสำคัญของการวางระบบบัญชี
3	วิเคราะห์โครงสร้างบัญชีเดิมและโครงสร้างธุรกิจเพื่อการวางระบบบัญชีที่ตรงตามวัตถุประสงค์
4	มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อนโยบายการวางระบบบัญชี
5	วงจบบัญชีและผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
6	เทคนิคและขั้นตอนในการวางระบบบัญชีใหม่และการปรับปรุงระบบบัญชีเดิม:- 6.1 ระบบบัญชีสินทรัพย์ - ระบบการจัดซื้อ การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน - ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอทรัพย์สิน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.2 ระบบบัญชีเงินสด - ระบบเงินสดรับ - ระบบเงินสดจ่าย - ระบบเงินสดย่อย 6.3 ระบบบัญชีสินค้า - ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ - ระบบการเบิกจ่าย การตรวจนับ 6.4 ระบบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย - ระบบขายเชื่อ - ระบบขายเงินสด - ระบบการซื้อเงินสดและซื้อเครดิต - ระบบการจ่ายชำระหนี้
7	การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี - การเงิน
8	การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
9	ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

Training rates for HOTEL

3,400+VAT238 = 3,638 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

Training rates for ZOOM

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%